



Title :	อธิการบดีรายงานถึงการก่อตั้ง ม.แม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 15 ปี
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ไทยโพสต์ ปีที่ 44 หน้า 9
Date :	วันที่ 2 ตุลาคม 2556

อธิการบดีรายงานถึงการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 15 ปี

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 ก.ย. 56 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระย่า ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 160 รูป ที่ลานดาว และมีพิธีกรรมทางศาสนา มีนายกสภา มหาวิทยาลัย คณะทูตานุทูต และผู้แทนจากประเทศ อินโดนีเซีย ลาว ภูฏาน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเชก และฝรั่งเศส รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยได้ยึดพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "สร้างคน สร้างป่า" เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัย หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น และพร้อมก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยต้นแบบของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้โอกาสแก่ผู้ยากไร้ มีทุนการศึกษาให้กับทุกคนที่เรียนได้ แต่ไม่มีเงินเรียน มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีทักษะทางภาษาต่างประเทศในระดับสากล มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานต่างวัฒนธรรม ทั้งในสังคมอาเซียน และสังคมโลก

ต่อไป รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อบัณฑิตจบไปแล้ว 11 รุ่น จำนวนคน สามารถทำงานในแวดวงต่างๆ ได้ รวมถึงการต่อยอดการศึกษาระดับสูงจำนวนมาก เรามีนักศึกษาจากทั่วประเทศ รวมทั้งมีนักศึกษา

อธิการบดีรายงานถึงการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 15 ปี

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 ก.ย. 56 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระย่า ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 160 รูป ที่ลานดาว และมีพิธีกรรมทางศาสนา มีนายกสภามหาวิทยาลัย คณะทูตานุทูต และผู้แทนจากประเทศ อินโดนีเซีย ลาว ภูฏาน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐชเวก และฝรั่งเศส รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยได้ยึดพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระราชดาร์สในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "สร้างคน สร้างป่า" เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัย หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น และพร้อมก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยต้นแบบของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้โอกาสแก่ผู้ยากไร้ มีทุนการศึกษาให้กับทุกคนที่เรียนได้ แต่ไม่มีเงินเรียน มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีทักษะทางภาษาต่างประเทศในระดับสากล มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานต่างวัฒนธรรม ทั้งในสังคมอาเซียน และสังคมโลก

ต่อไป

รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อว่า ได้ผลิตบัณฑิตจบไปแล้ว 11 รุ่น จำนวนกว่า 1 หมื่นคน สามารถทำงานในแวดวงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการต่อยอดการศึกษาระดับสูงอีกเป็นจำนวนมาก เรามีนักศึกษามาจากทุกจังหวัดจากทั่วประเทศ รวมทั้งมีนักศึกษาต่างชาติอีกกว่า

500 คน จาก 23 ประเทศทั่วโลก ในปี 2557 มฟล. เตรียมที่จะเปิดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โดยตั้งเป้าหมายจะรับนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 30 คน และยังคงเปิด สำนักวิชาแพทยแผนจีน หลักสูตร 5 ปี เปิดสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สิ่งสำคัญยิ่ง คือ เรามีเป้าหมายที่จะรวมศาสตร์ต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย ปัจจุบัน แพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด สาธารณสุข พยาบาล แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ เราจะพัฒนารวมให้เป็นศูนย์การแพทย์มฟล. ที่ใหญ่ที่สุด ในระยะ 5 ปีข้างหน้า.